



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

A9



MEA AWARDS 2017

ต้นแบบอาคารศูนย์การค้าดีเลิศ “ประหยัดพลังงานอย่างใกล้ชิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึก”

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) สนับสนุนโครงการ MEA Energy Saving Building สร้างต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานรวม 8 กลุ่ม แบ่งเป็นประเภทโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า/ ห้างสรรพสินค้า ไฮเปอร์มาร์เก็ต มหาวิทยาลัย โรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ ในเขตพื้นที่นครหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

โดยในปี **เดอะมอลล์ กรุ๊ป**

ได้รับรางวัล **MEA AWARDS 2017**

และเป็นสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ในประเภทอาคารศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า ด้วยปรัชญาที่ต่ออาคารมีขนาดใหญ่ มีชั่วโมงการให้บริการต่อเนื่อง เป็นช่วงระยะเวลาบาน จึงมีความต้องการใช้พลังงานมาก ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงและมีประชาชนเข้าใช้บริการอยู่เป็นประจำ แนวคิดในการทำกิจกรรมเพื่อการประหยัดพลังงานในศูนย์การค้าจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ผู้บริหารเดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนให้พนักงานทุกคนปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในทุกสาขา เพื่อช่วยกันลดค่าใช้จ่ายและใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด พร้อมสร้างพื้นฐานความรู้เรื่องพลังงานให้กับพนักงานและส่งต่อไปถึงลูกค้าด้วย เพราะเชื่อมั่นว่า ศูนย์การค้าฯ สามารถเป็นกระบอกเสียงที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาสังคมส่วนรวมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างรู้ค่า



อาคารฯ ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่าน **“โครงการ M Heart Think Green”** เติมน้ำกระป๋องดื่มฟรีโดย Green Shopping สนับสนุนให้ใช้ทรัพยากรในการ shopping ให้น้อยที่สุด ภายใต้คอนเซ็ปต์ Reduce, Reuse, Recycle โดยเปลี่ยนถุง shopping ทั้งหมด เป็นถุงที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกผสม

BIO MAT ที่สามารถย่อยสลายได้ตามสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ ปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ด้านบุคลากร จัดฝึกอบรมพนักงานทุกพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ เข้าร่วมกิจกรรม **EARTH HOUR** ปิดไฟให้โลกพัก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นจิตสำนึกสร้างกระแสสังคมเป็นอย่างดี จัดงานวัน Energy Day ประกวดชุดรีไซเคิลร่วมเดินรณรงค์ภายในศูนย์ฯ และชุมชนโดยรอบ เพื่อเชิญชวนลูกค้า พนักงาน ทุกคน ทุกชั้น ทุกแผนก รวมทั้งร้านค้าผู้เช่า ให้ช่วยกันประหยัดอย่างง่ายๆ เพราะการปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเป็นวิธีที่ทำได้ในชีวิตจริง ปีจ่ายสุภาพความสำเร็จของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คือ การมีทีมงานที่เข้มแข็งและมีผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนมาตลอด ทั้งด้านงบประมาณและกิจกรรมการมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เป็นการผ่อนคลาย สุกสนาน แม้มด้วยความรู้พนักงานจึงให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ผลดีก็ตามมา ด้วยแนวคิดที่ว่า

“พลังเล็กๆ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การอนุรักษ์พลังงานมีความยั่งยืนได้”
ผลประหยัดที่ได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายประมาณ 2 ล้านบาท/ปี และตั้งเป้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงให้ได้อีกปีละ 2% ทุกปี นอกจากนี้ ยังมี **ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ และศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค** ที่ประสบความสำเร็จได้รับรางวัล **“อาคารประหยัดพลังงานดีเด่น”** ในครั้งนี้ด้วย พร้อมเดินทางต่อเนื่องในการประหยัดพลังงาน และร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทาง **“ประหยัดพลังงานอย่างใกล้ชิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างจิตสำนึก”**

สามารถติดตามข้อมูลมาตรการอนุรักษ์พลังงานของอาคารที่ได้รับรางวัลและตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงานเพิ่มเติม ได้ที่

www.meaenergysavingbuilding.net

และ www.facebook.com/MEAaward

